

CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM

Ngày 9 tháng 8 năm 2025

“CHẠM DÒNG VÀM CỎ - GIEO MẦM GẮN KẾT” VỚI LỄ TRỒNG CÂY “CÁNH RỪNG QUÊ HƯƠNG” TẠI AEON TÂN AN

Nằm trong chuỗi hoạt động truyền thống tiên khai trương, Lễ trồng cây “Cánh rừng quê hương AEON” đã được Công ty TNHH AEON Việt Nam tổ chức vào ngày 9/8/2025 tại Trung tâm Thương mại AEON Tân An. Gần 1.200 cây xanh đã được vun trồng xung quanh khu vực TTTM với sự chung tay của khoảng 250 khách mời tham dự, gồm đại diện chính quyền, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM, các em học sinh và người dân địa phương, nhân viên AEON.

Hoạt động trồng cây của AEON là một trong những hành động cụ thể thể hiện rõ nét triết lý cơ bản của Tập đoàn: “Theo đuổi hòa bình, tôn trọng con người và đóng góp cho cộng đồng, với việc luôn lấy khách hàng làm giá trị cốt lõi.”

Lễ trồng cây tại TTTM AEON Tân An ngày 9/8/2025 nằm trong khuôn khổ Chương trình “Cánh rừng quê hương AEON” – sáng kiến được khởi động từ năm 1991 và đến nay đã trở thành một trong những hoạt động vì môi trường tiêu biểu của Tập đoàn. Cụ thể, mỗi khi khai trương địa điểm kinh doanh mới, AEON sẽ đều tổ chức hoạt động trồng cây trong khuôn viên trung tâm thương mại, cùng với sự tham gia của khách hàng địa phương. Chương trình không chỉ chú trọng đến số lượng mà còn đề cao chất lượng mảng xanh tại mỗi nơi AEON hiện diện.



Gần 1,200 cây xanh đã được vun trồng xung quanh khuôn viên TTTM AEON Tân An, góp phần phủ xanh không gian sống và gắn kết cộng đồng

AEON Việt Nam tin rằng bán lẻ không chỉ là một ngành kinh doanh phục vụ sự phát triển của các doanh nghiệp, mà còn thúc đẩy hòa bình, đóng góp cho sự phát triển của con người và cộng đồng địa phương.

Là một hoạt động mang tính truyền thống, lễ trồng cây luôn được tổ chức với sự đồng hành của cộng đồng và khách hàng tại mỗi địa phương AEON hiện diện. Tính đến tháng 2 năm 2025, tổng số lượng cây xanh tại tất cả các quốc gia AEON đã trồng lên tới hơn 12,7 triệu cây, trong đó có hơn 113.000 cây tại Việt Nam.

Lễ trồng cây “Cánh rừng quê hương AEON” tại TTTM AEON Tân An có sự hiện diện của ông Nguyễn Minh Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, bà Tarada Shoko, Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM, ông Võ Hồng Thảo, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Phường Long An, ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam, kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, đại diện các Sở, ban, ngành tỉnh Tây Ninh, đối tác, các em học sinh và cư dân địa phương, cùng nhân viên từ công ty AEON Việt Nam và các công ty thành viên trong Tập đoàn.

Tại sự kiện lần này, gần 1.200 cây xanh – gồm cây cao và cây bụi – thuộc 21 chủng loại khác nhau đã được lựa chọn kỹ lưỡng, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Với thông điệp “Chạm dòng Vàm Cỏ – Gieo mầm gắn kết”, hoạt động không chỉ góp phần phủ xanh không gian sống mà còn thể hiện cam kết của AEON, cùng cộng đồng gieo những mầm xanh, để mỗi cây là một biểu tượng cho cam kết bền chặt của AEON với thiên nhiên và con người Tây Ninh.



Ông Tezuka Daisuke, Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam, chia sẻ về TTTM AEON Tân An sắp khai trương năm 2025

“AEON Tân An hướng tới trở thành một điểm đến không thể thiếu, mang sức sống mới cho sự phát triển thương mại và cộng đồng của Thành phố Tân An và tỉnh Tây Ninh.” – Ông

Tezuka Daisuke, Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam, kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.



Bà Tarada Shoko, Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM, phát biểu tại Lễ trồng cây “Cánh rừng quê hương AEON” tại AEON Tân An

Bà Tarada Shoko, Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM chia sẻ: “Hơn 10 năm qua, các trung tâm thương mại AEON đã mang đến cho người dân nhiều vùng của Việt Nam những sản phẩm và ẩm thực Nhật Bản, giúp Nhật Bản trở nên gần gũi hơn. Chúng tôi hy vọng việc khai trương AEON Tân An sẽ thu hút thêm nhiều thương hiệu Nhật Bản đến với Tây Ninh trong tương lai, góp phần đưa Nhật Bản trở nên gần gũi hơn trong cuộc sống thường nhật của người dân.”



Ông Võ Hồng Thảo, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh phát biểu tại Lễ trồng cây tại TTTM AEON Tân An

Ông Võ Hồng Thảo, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi Lễ: *“Mỗi cây xanh được trồng hôm nay là một mầm sống cho ngày mai, góp phần phục hồi hệ sinh thái, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và tạo dựng không gian sống trong lành cho người dân. Việc cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng phường Long An và người dân trong công tác bảo vệ môi trường chính là sự liên kết cần thiết để xây dựng một đô thị phát triển bền vững, gắn với giá trị xanh, sạch, đẹp và hài hòa với thiên nhiên”.*

TTTM AEON Tân An đang trên lộ trình đạt chứng nhận Lotus hạng Vàng theo “Hệ thống Tiêu chí Công trình xanh LOTUS”, công nhận bởi Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC). Đây sẽ là TTTM đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đạt được chứng chỉ danh giá này – minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của AEON trong việc theo đuổi phát triển bền vững.



AEON Tân An hướng tới trở thành TTTM đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đạt chứng nhận Lotus hạng Vàng – chứng nhận công trình xanh của Việt Nam.

“AEON Tân An tiếp tục là minh chứng khẳng định mạnh mẽ, thuyết phục rằng một công trình thương mại quy mô lớn, phục vụ hàng ngàn lượt khách mỗi ngày, hoàn toàn có thể vận hành theo tiêu chuẩn xanh – tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường và hướng đến cộng đồng”.- Ông Douglas Lee Snyder, Giám Đốc Điều Hành, Hội Đồng Công Trình Xanh Việt Nam chia sẻ khi trao chứng nhận cho TTTM AEON Tân An.

LOTUS là hệ thống tiêu chí công trình xanh đầu tiên được thiết kế riêng cho thị trường xây dựng tại Việt Nam, đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt trong suốt quá trình thiết kế, thi công và vận hành công trình. Các tiêu chí tập trung vào việc sử dụng tài nguyên và năng lượng hiệu quả, đảm bảo chất lượng không gian sống bên trong, đồng thời hạn chế tối đa tác động đến môi trường bên ngoài. Đây không chỉ là một dấu mốc ý nghĩa đối với AEON Tân An, mà còn khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng vì một tương lai xanh.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH AEON Việt Nam

Phòng Truyền thông

Điện thoại : 033 217 9797

Email : phongtruyenthong@aeon.com.vn

Website : <https://corp.aeon.com.vn>